



ฉบับที่ 11/2556 วันที่ 1-15 มีนาคม 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>



ขอแสดงความยินดี



สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี แต่ **รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย** ในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.15 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญ ตักบาตรและเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอพระ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช



## ที่นี่มีรางวัล

ขอเชิญบุคลากร มสธ. ที่มีผลงานวิจัยแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2553 – 2555) และเคยเผยแพร่บทความวิจัยดังกล่าวในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการมาแล้ว ส่งผลงานวิจัยพร้อมแบบหลักฐานบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด มาเพื่อพิจารณาขอรับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางลัดดา พูลเจริญ โทร. 7589



## ข่าวประชาสัมพันธ์

**ฝ่ายวิจัยสถาบัน** เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2552-2556) โดยกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization) โดยมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน มีกลยุทธ์การวิจัย 4 ประการ ดังนี้

**กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ** เพื่อให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

**กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรใหม่** เป็นการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ รวมทั้งหลักสูตรเก่าที่มีผู้เรียนน้อย

**กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหาร/จัดการของมหาวิทยาลัย** เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาระบบและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 1) ประเด็นที่มาจากเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการศึกษเกี่ยวกับบริการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการและมีคุณภาพ 2) การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

**กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน** เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัยสถาบัน โทร 7597-8



## ข่าวประชาสัมพันธ์

**ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล** ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล (ODL Research Center) ซึ่งได้รวบรวมบทความวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลจากต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

- \* ด้านการบริหารจัดการในระบบการศึกษาทางไกล
- \* ด้านประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล
- \* ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล
- \* ด้านการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล
- \* ด้านการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าชมและใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล (ODL Research Center) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา → เข้าห้องสมุดวิจัยออนไลน์ → เข้า ODL Research Center ดังภาพ



คณาจารย์และผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นได้ที่ โทร.7590-1

## ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

- ขอเชิญผู้สนใจเข้าสืบค้นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าไปที่ <http://www.stou.ac.th/Offices/ord/FullText-II/main.aspx> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โตแหลม โทร. 7589 และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการใช้งานฐานข้อมูลรายงานการวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานการวิจัยต่อไป

- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ชั้น 2 มสธ. สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย โทร. 7589



## ปฏิทินกิจกรรมวิจัยนอกรั้ว



**มหาวิทยาลัยขอนแก่น** ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ **“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”** ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ e-mail:ora@kku.ac.th โทร. 0 4336 4410



**สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์** ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ใน **วารสาร พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) วารสาร NIDA Case Research Journal และวารสาร International Journal of Development Administration (IJDA)** ด้านนโยบายและการบริหารการพัฒนาที่มีเนื้อหาด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารและการพัฒนา สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย กฎหมาย และการจัดการ ภาษาและการสื่อสาร การจัดการ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ นิเทศศาสตร์และ นวัตกรรมจัดการ และการพัฒนานโยบาย บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์ หนังสือ เป็นต้น โดยสามารถส่งบทความผ่าน <http://www.journal.nida.ac.th> หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2727 3022, 0 2727 3315 หรือ e-mail [journal@nida.ac.th](mailto:journal@nida.ac.th)



**บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด** ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย **เซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13** โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ <http://www.brandsworld.co.th> หรือ โทร. 0 2650 9777



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581